



ประกาศจังหวัดพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพะเยา ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายธรรมบุญ บุญขำ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลปง กลุ่มงานทันตกรรม
๒.	นายณัฐราช ยะราช	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลจุน กลุ่มงานทันตกรรม

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงษ์สูง สังกะจอร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายธรรมนุญ บุญขำ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลปง กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม)	๑๗๐๒๑๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลปง กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)	๑๗๐๒๑๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน "การรักษาถุงน้ำเดนทิเจอร์สในกระดูกขากรรไกรบน : รายงานผู้ป่วย ๑ ราย Treatment of dentigerous cyst in maxilla : A case report</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลปงในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง (HRMS : Healthcare Risk Management System)"</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"</p>						
๒	นายณัฐราช ยะราช	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลจุน กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม)	๑๗๓๔๔๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลจุน กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)	๑๗๓๔๔๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
<p>ชื่อผลงานส่งประเมิน "ผลของการรักษารากฟันตายที่รากฟันเจริญไม่เต็มที่ได้ด้วยวิธีวีวีเอสคิวลาไรเซชัน (Revascularization) และการติดตามผลการรักษา ๔ ปี ขึ้นไป:รายงานผู้ป่วย"</p> <p>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่รอเข้ารับบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลจุน"</p> <p>รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"</p>						
						